



Việt Nam Cộng Hòa

Thủ Tướng Chính Phủ Pháp Định

Tuyên Cáo

Nhân Tưởng Niệm Quốc Hận ngày 30 tháng 4 năm 1975

Xét rằng Việt Nam vốn là một Quốc Gia thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau;

Xét rằng đảng Cộng sản Việt Nam đã cấu kết với thực dân Pháp, Cộng sản Nga và Trung Cộng, phân chia Việt Nam thành hai miền Nam, Bắc bằng Hiệp định Geneve do đảng CSVN và thực dân Pháp ký ngày 20- 7- 1954 trái với nguyện vọng của toàn dân Việt Nam;

Xét rằng Hiệp định Geneve vi phạm trầm trọng chủ quyền của Quốc Gia Việt Nam và là bước đầu trong toàn bộ kế hoạch Cộng sản quốc tế âm mưu thống trị toàn cõi Việt Nam;

Xét rằng với tinh thần trọng pháp, và tinh thần “Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, đem chí nhân thay cường bạo”, Việt Nam Cộng Hòa, vì phúc lợi chung của đồng bào, đã nỗ lực xây dựng miền Nam Việt Nam. Dân nhân Miền Nam đã được hưởng đời sống trong tự do và thịnh vượng từ 1954 đến 1975;

Xét rằng đảng CSVN, thay vì xây dựng Miền Bắc, để nâng cao đời sống của đồng bào, đã manh tâm làm tay sai cho Nga, Tàu. CSVN vi phạm các điều khoản của Hiệp định Ba Lê ký ngày 27 tháng 1 năm 1973 và đã vượt vĩ tuyến 17, xâm lăng Miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. CSVN đã gây chiến tranh tàn khốc suốt 20 năm, khiến cho hơn ba triệu Dân, Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa thiệt mạng, gia đình ly tán, tài nguyên quốc gia bị kiệt quệ;

Xét rằng vì yêu chuộng tự do, dân chủ và mưu sinh thoát hiểm khỏi sự sát hại tàn ác của bộ đội xâm lăng Cộng sản, hơn ba triệu công dân Việt Nam Cộng Hòa đã liều mạng sống, di tản, vượt biển tìm tự do và hơn một triệu người kém may mắn vùi thân trên biển cả, hoặc tử vong trong rừng sâu, nước độc trên đường vượt biên tìm tự do hoặc bị CS sát hại trong các trại tù ở Miền Bắc;

Xét rằng đảng CSVN xâm lăng Miền Nam Việt Nam đã vi phạm trắng trợn Hòa Ước Ba-Lê mà đảng CSVN đã ký kết, nhất là vi phạm (1) Điều 9 về việc

tôn trọng quyền “Dân Tộc Tự Quyết” để nhân dân Miền Nam Việt Nam tự chọn thể chế chính trị cho Miền Nam Việt Nam. (2) Điều 11 cam kết, chấm dứt đối nghịch và thù hận, cấm đoán mọi hành vi trả thù, cấm kỳ thị và nhất là bảo đảm mọi quyền tự do, dân chủ như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do hoạt động chính trị, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do làm việc, mọi công dân có quyền tư hữu, quyền tự do kinh doanh và những quyền tự do căn bản khác;

Xét rằng đảng CSVN chứng tỏ tác phong vô nhân đạo, đã chẳng những vi phạm các điều khoản của Hiệp định Ba-Lê, mà còn vi phạm bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, dù CSVN là thành Viên của Liên Hiệp Quốc từ năm 1977. CSVN vi phạm Điều 5: Cấm tra tấn dã man, đối xử vô nhân đạo; Điều 9: Cấm bắt bớ, giam cầm trái phép; Điều 18-28: Mọi người đều được hưởng các quyền tự do căn bản như: Tự do tư tưởng, ngôn luận, báo chí, tín ngưỡng, hội họp, tham chính, làm việc, và các quyền tự do căn bản khác của nhân dân Việt Nam;

Xét rằng chiêu bài “Độc lập, tự do, hạnh phúc” của CSVN chỉ để lừa bịp nhân dân VN. (1) Độc lập theo quan niệm của CSVN là sông liền sông, núi liền núi, triều cống Trung công, bằng cách dâng đất, nhượng biển, thần phục Hán triều. (2) “Tự do” theo quan niệm của đảng CSVN là tự do cho cán bộ đảng CSVN chiếm đoạt tài sản của đồng bào qua các đợt đổi tiền, bài trừ tiểu tư sản, tự do tịch thu tài sản của các giáo hội, tham nhũng lộng hành, hối mại quyền thế. (3) “Hạnh phúc” mà CSVN rêu rao là tự do dành đặc quyền, đặc lợi, cho cán bộ đảng sống hạnh phúc trên xương máu của đồng bào, khiến cho nền kinh tế lụn bại. Đảng CSVN đã “nâng cấp” Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam lên danh sách các nước đáng quan tâm về thành tích vi phạm nhân quyền và nghèo khổ nhất thế giới;

Xét rằng sau 49 năm xâm lược Miền Nam và 70 năm thống trị Miền Bắc, đảng CSVN chỉ biết lừa bịp đồng bào trong nước và lừa bịp dư luận thế giới. Chính sách giai đoạn này của đảng CSVN không còn hiệu lực. Từ năm 1975 đến nay, các lãnh tụ CSVN đến đâu, nơi đó có hàng ngàn đồng bào Việt Nam tỵ nạn Cộng sản chống đối mãnh liệt, bất chấp đêm hay ngày, mưa hay nắng. Đồng bào VN hải ngoại xong pha sương tuyết mà lòng vẫn can đảm. Cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản hải ngoại luôn luôn dương cao ngọn cờ chính nghĩa quốc gia- Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ- Cờ chính thức của Quốc Gia Việt Nam, biểu tượng cho Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền, đã được hơn 90 Thành phố lớn và Tiểu bang tại Hoa Kỳ ban hành Nghị Quyết công nhận Cờ Vàng, là Cờ Chính thức của Người Việt Tự do tỵ nạn CS, trước sự phản đối ngang ngược và vô hiệu của các Đại sứ CSVN;

Xét rằng các chế độ độc tài trên thế giới, từ cổ chí kim, đều bị hủy diệt kể cả chế độ đầu não CS độc tài Liên bang Sô Viết cũng đã tự giải thể sau hơn 70 năm mang lại tai họa cho thế giới. Sự sụp đổ của chế độ CS quốc tế là tất

gương sáng báo hiệu ngày tàn cho các chế độ CS Trung hoa, Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam;

Xét rằng để củng cố sự tồn tại của đảng Cộng sản Việt Nam, đảng CSVN đã dâng một phần giang sơn cấm tú và biển đông cho Trung cộng và đang thi hành kế hoạch Hán hóa Việt Nam theo hiệp định Thành Đô giữa CSVN và Trung cộng,

Bằng vào các nhận định nêu trên, nhân tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 năm 1975, Chính Phủ Pháp Định Việt Nam Cộng Hòa long trọng tuyên cáo:

1

Không chấp nhận chế độ độc tài, phản dân chủ, của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. CSVN đã bóc lột nhân dân đến tận xương tủy, biến Việt Nam ngày nay thành một trong các nước lạc hậu, nghèo đói nhất thế giới.

2

Tiếp tục phản kháng sự hiện diện của các phái đoàn văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị, do các lãnh tụ độc tài của đảng CSVN hướng dẫn đến các quốc gia tự do có người Việt tỵ nạn Cộng sản định cư.

3

Đảng CSVN phải hoàn trả tài sản đã tước đoạt của các Giáo hội, của đồng bào từ năm 1954 đến nay cho các Giáo hội và đồng bào Việt Nam. Đảng CSVN phải trả tự do cho tất cả các vị lãnh đạo tinh thần, các chiến sĩ nhân quyền tranh đấu cho tự do, dân chủ tại Việt Nam.

4

Đảng CSVN phải bồi thường những thiệt hại về vật chất cũng như tinh thần (1) cho Dân, Quân, Cán, Chính, các nhà bất đồng chính kiến của VNCH đã bị CSVN giam giữ trái phép, và (2) cho những nạn nhân đã bị thiệt mạng do chế độ tù đầy hà khắc trái với luật quốc tế. CSVN đã vi phạm Điều 11 của Hiệp Định Ba Lê năm 1973 cam kết, chấm dứt đối nghịch và thù hận, cấm đoán mọi hành vi trả thù, cấm kỳ thị và nhất là bảo đảm mọi quyền tự do, dân chủ như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập hội, tự do hoạt động chính trị, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do làm việc, mọi công dân có quyền tư hữu, quyền tự do kinh doanh và những quyền tự do căn bản khác.

5

Đảng CSVN phải chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, và trả lại mọi quyền tự do căn bản cho nhân dân VN, chấm dứt đàn áp nhân công và phải tôn trọng quyền tổ chức nghiệp đoàn. Người Việt quốc gia tỵ nạn Cộng sản đã là công dân của Việt Nam Cộng Hòa, ngày nay là công dân, hay là cư dân thường trú tại các quốc gia tự do, chưa bao giờ là công dân của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

6

Vì vậy, đảng Cộng sản VN không được can thiệp vào nội bộ của các Cộng Đồng tỵ nạn Cộng sản tại hải ngoại dưới bất cứ hình thức nào. CSVN phải chấm dứt mọi tệ trạng mua chuộc những phần tử tay sai, bất hảo, nhằm gây phân hóa trong các cộng đồng và các đoàn thể quốc gia chống cộng sản.

7

Chính Phủ Pháp Định VNCH đang vận động quốc tế để thi hành các điều khoản của Hiệp định Ba lê năm 1973 nhằm phục hồi quyền dân tộc tự quyết của nhân dân Miền Nam Việt Nam để đồng bào quốc nội tuyển cử một chính quyền của dân, do dân và vì dân phục vụ hạnh phúc chân chính của toàn dân Việt Nam.

8

Chính Phủ Pháp Định VNCH quyết tâm tranh đấu cho hạnh phúc của toàn dân, thu hồi phần lãnh địa và lãnh hải mà đảng CSVN, vì quyền lợi bè phái ích kỷ, phản dân, hại nước, đã dâng cho Trung cộng, để duy trì quyền lãnh đạo Việt Nam.

9

Quyết tâm thi hành sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc trong tinh thần tôn trọng Danh dự và chu toàn Trách nhiệm, Chính Phủ Pháp Định VNCH tiến hành sách lược cứu quốc bằng mọi phương thức liên quan đến văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị, quân sự, vận động quốc tế, chiếu theo tình hình Việt Nam và quốc tế về hai phương diện đối nội và đối ngoại:

10

Đối nội

(1)- Vô hiệu hóa mọi âm mưu xâm nhập của đảng CSVN vào sinh hoạt của các Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng sản.

(2)- Liên lạc, phối hợp với các lực lượng chống cộng hải ngoại và quốc nội, các tôn giáo, các tổ chức dân sự, các nhà bất đồng chính kiến và hơn 95 triệu đồng bào quốc gia quốc nội đã chán ghét chế độ độc tài, khủng bố của nhà cầm quyền Cộng sản.

(3)- Kêu gọi những thành phần quân đội nhân dân, cán bộ, công chức thức tỉnh, trở về với chính nghĩa quốc gia, trong ứng, ngoại hợp, nhằm chân đứng âm mưu phản bội tổ quốc, bán nước cầu vinh, của đảng CSVN nhằm Hán hoá Việt Nam thành một phiên quốc của Trung Cộng, theo chủ trương "thà mất nước hơn mất đảng" của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam.

Đối ngoại:

Chính Phủ Pháp Định kế tục Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 tiếp tục thiết lập bang giao:

(1)- Với các quốc gia đã thiết lập ngoại giao với Việt Nam Cộng Hòa trước 1975 và các thành viên của Liên Hiệp Quốc để tố cáo tội ác của CSVN đối với nhân dân VN, chuẩn bị đưa tội ác của đảng CSVN ra trước toà án quốc tế.

(2)- Với các quốc gia đã ký kết Hiệp Định Ba Lê năm 1973, kêu gọi sự thức tỉnh của lương tri nhân loại và tinh thần trọng pháp nhằm thực thi các điều khoản đã ký kết liên quan đến Quyền Dân Tộc Tự Quyết của Miền Nam Việt Nam, để đồng bào tuyển chọn một chính thể phù hợp với nguyện vọng của Nhân Dân Miền Nam Việt Nam dưới sự giám sát quốc tế như đã quy định trong Hiệp Định Ba Lê năm 1973.

(3)- Một khi hoàn thành công tác tổ chức bầu cử một thể chế chính trị do nhân dân tuyển chọn và tấn phong vào vai trò lãnh đạo Chính quyền Miền Nam Việt Nam theo quy định của Hiệp Định Ba Lê, thì Miền Bắc Việt Nam cũng sẽ có cơ hội được tự do.

Chính phủ Pháp Định VNCH, trước khi bàn giao sứ mệnh cho Tân Chính Phủ do nhân dân Miền Nam Việt Nam tuyển cử và tấn phong, quyết tâm chu toàn kế hoạch đang thực hiện để đại nghiệp tái lập Tự do, Dân chủ và Nhân quyền cho toàn dân Việt Nam chóng được viên thành trong thập niên 2024.

Hải ngoại, ngày 30 tháng 4 năm 2024


Thủ Tướng Chính Phủ

Trần Xuân Thời